

THÔNG BÁO

Phân công nhiệm vụ của Chủ tịch các Ủy viên UBND xã Tú Xuyên, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Quyết định số 234/QĐ-UBND ngày 01/9/2021 của UBND xã Tú Xuyên về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân xã Tú Xuyên, nhiệm kỳ 2021 - 2026;

UBND xã Tú Xuyên phân công nhiệm vụ đối với Chủ tịch và các ủy viên UBND xã cụ thể như sau:

1. Nguyên tắc phân công và quan hệ công tác của Chủ tịch và Ủy viên Ủy ban nhân dân xã Tú Xuyên

1.1. Chủ tịch UBND xã:

Là người đứng đầu UBND, lãnh đạo và điều hành chung mọi hoạt động và công tác thuộc chức năng nhiệm vụ của UBND theo quy định của pháp luật và Quy chế làm việc của UBND xã; đồng thời, cùng UBND chịu trách nhiệm tập thể về hoạt động của UBND trước Đảng ủy, HĐND xã và UBND huyện.

Trực tiếp chỉ đạo, điều hành những công việc có tính chất quan trọng, cấp bách như thiên tai, dịch bệnh, sự cố môi trường, cháy nổ, tai nạn nghiêm trọng; an ninh, trật tự, an toàn xã hội ..., các vấn đề có tính chiến lược, dài hạn trên tất cả các lĩnh vực công tác thuộc chức năng, nhiệm vụ của UBND theo quy định của pháp luật; Quyết định những vấn đề quan trọng, liên quan đến nhiều nội dung công việc, những vấn đề đột xuất, phức tạp trên địa bàn.

Thường xuyên trao đổi công tác với Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và người đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã; phối hợp thực hiện các nhiệm vụ công tác; nghiên cứu, tiếp thu về các đề xuất của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đối với công tác của UBND; tạo điều kiện để MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội hoạt động có hiệu quả.

Ký ban hành các văn bản thuộc thẩm quyền UBND và thẩm quyền Chủ tịch UBND theo quy định của pháp luật; báo cáo tình hình kinh tế - xã hội của xã, hoạt động của UBND với Đảng ủy, Hội đồng nhân dân xã và UBND huyện; triệu tập, chủ trì các phiên họp và các hội nghị khác của UBND. Khi vắng mặt thì ủy quyền Phó chủ tịch chủ trì thay; chỉ đạo triển khai Nghị quyết của Đảng ủy và Hội đồng nhân dân xã và các Nghị quyết cấp trên.

Tổ chức thực hiện việc tiếp công dân, xem xét giải quyết các khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân theo quy định của pháp luật; Quản lý và tổ chức sử dụng có hiệu quả công sở, tài sản, phương tiện làm việc, ngân sách Nhà nước giao theo quy định.

Chủ tịch UBND xã có trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các bộ phận chuyên môn thuộc UBND xã, chỉ đạo, đôn đốc các thôn trong việc tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách thuộc lĩnh vực mình phụ trách; phát hiện và xử lý theo thẩm quyền các vấn đề nảy sinh và nghiên cứu, đề xuất những vấn đề về chính sách, giải pháp cần sửa đổi, bổ sung thuộc lĩnh vực được phân công.

1.2. Các Ủy viên UBND xã được Chủ tịch UBND xã phân công, hoặc ủy quyền phụ trách các công việc, lĩnh vực, đơn vị và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND, trước UBND xã và trước pháp luật về kết quả, hiệu quả chỉ đạo, điều hành, thực hiện những nhiệm vụ, lĩnh vực được giao. Phụ trách và chịu trách nhiệm tập thể về hoạt động của Ủy ban nhân dân xã trước Đảng ủy, HĐND xã và cơ quan Nhà nước cấp trên.

2. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho Chủ tịch và Ủy viên UBND xã

2.1. Ông Long Văn Thơ - Chủ tịch UBND xã

Lãnh đạo, điều hành, quản lý chung và toàn diện mọi mặt hoạt động của UBND xã. thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của mình theo quy định tại Điều 121 Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và quy định tại Quy chế làm việc của UBND xã.

Trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực quy hoạch xây dựng; công tác quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; Công tác Tài chính ngân sách; Quản lý tài sản công; Công tác Nội vụ, quản lý cán bộ, công chức, cải cách hành chính, thi đua khen thưởng, kỷ luật; công tác thanh tra, tư pháp; Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư trên các lĩnh vực; Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Công tác Dân vận chính quyền.

Trực tiếp làm nhiệm vụ Trưởng ban Giảm nghèo, Chủ tịch Hội đồng tư vấn thuế, Chủ tịch Hội đồng Thi đua, Khen thưởng, Chủ tịch các Hội đồng, các Ban Chỉ đạo của xã theo lĩnh vực phân công.

Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực kinh tế: Sản xuất nông, lâm nghiệp, chăn nuôi, giao thông thủy lợi, công tác quản lý đô thị nông thôn, đất đai, tài nguyên và môi trường; Khoa học công nghệ; Công nghiệp, Thương mại, dịch vụ, các cửa hàng, doanh nghiệp, Hợp tác xã; công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; Theo dõi công tác Thi hành án dân sự, các chương trình mục tiêu và giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực được phân công.

Trực tiếp phụ trách Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; là Chủ tịch Hội Khuyến học; Giám đốc Trung tâm học tập cộng đồng.

Trực tiếp chỉ đạo các bộ phận chuyên môn công tác chuẩn bị hội trường cho các Hội nghị, cuộc họp của UBND.

Theo dõi và chỉ đạo các công chức chuyên môn: Địa chính nông nghiệp xây dựng và môi trường, Tư pháp - hộ tịch, Văn phòng - Thống kê, văn hóa, y tế, giáo dục, Công an; quân sự; Tư pháp; Tài chính Kế toán; Địa chính xây dựng và môi trường.

Chỉ đạo trực tiếp thôn Chỉ đạo trực tiếp các thôn: Hang Nà, Lũng Cải, Thanh Đông.

2.2. Ông Triệu Văn Thức, Ủy viên UBND, Trưởng công an xã:

Chỉ đạo trực tiếp và điều hành mọi hoạt động của Công an xã, lực lượng công an viên, nắm chắc tình hình an ninh trật tự trên địa bàn; tham mưu đề xuất với cấp ủy Đảng, UBND xã và cơ quan Công an cấp trên về chủ trương, kế hoạch, biện pháp bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn và tổ chức thực hiện sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt; xây dựng nội bộ lực lượng công an, trong sạch, vững mạnh và thực hiện một số nội dung nhiệm vụ khác do Đảng ủy, UBND xã và cơ quan Công an cấp trên giao.

Tổ chức phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm, các tệ nạn xã hội và các vi phạm pháp luật khác trên địa bàn theo quy định của pháp luật và theo hướng dẫn của Công an cấp trên; Tổ chức thực hiện nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; quản lý hộ khẩu, kiểm tra các quy định về an ninh trật tự, về quản lý hành lang an toàn giao thông trên địa bàn theo thẩm quyền; Xử lý các hành vi vi phạm hành lang an toàn giao thông; xử lý người có hành vi vi phạm pháp luật theo quy định; tổ chức việc quản lý, giáo dục đối tượng trên địa bàn theo quy định của pháp luật;

Tuần tra, bảo vệ mục tiêu quan trọng về chính trị, kinh tế, an ninh, quốc phòng trên địa bàn theo hướng dẫn của công an cấp trên; Phối hợp với Ban chỉ huy quân sự để bảo vệ các công trình Quốc phòng trên địa bàn xã.

Phối hợp với UBMTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã, các thành phần liên quan tuyên truyền, phổ biến pháp luật liên quan tới an ninh trật tự cho Nhân dân, hướng dẫn và tổ chức cho quần chúng làm tốt công tác an ninh, trật tự trên địa bàn.

Phụ trách công tác bảo vệ bí mật Nhà nước; Là thành viên Hội đồng tư vấn thuế, phối hợp với cơ quan thuế trong công tác thu ngân sách; phụ trách công tác tôn giáo. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Ủy ban phân công.

Chỉ đạo trực tiếp các thôn: Khòn Coọng, Bản Mù.

2.3. Ông Hoàng Văn Trung, Ủy viên UBND, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự:

Phụ trách công tác quân sự, quốc phòng ở địa phương. Tham mưu đề xuất với cấp ủy Đảng, UBND xã về chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo và trực tiếp tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự, xây dựng lực lượng dân quân, lực lượng dự bị động viên;

Xây dựng kế hoạch giáo dục chính trị và pháp luật, huấn luyện quân sự, hoạt động chiến đấu, phòng thủ của lực lượng dân quân; xây dựng kế hoạch tuyển chọn

và gọi công dân nhập ngũ; huy động lực lượng dự bị động viên và các kế hoạch khác liên quan tới nhiệm vụ quốc phòng, quân sự; phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan tới công tác quốc phòng, quân sự trên địa bàn.

Tổ chức thực hiện đăng ký, quản lý công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự, lực lượng dự bị động viên và dân quân theo quy định của pháp luật; thực hiện công tác động viên, tuyển chọn và gọi thanh niên nhập ngũ;

Chỉ đạo dân quân phối hợp với Công an và lực lượng khác thường xuyên hoạt động bảo vệ an ninh trật tự, sẵn sàng chiến đấu, phục vụ chiến đấu và tổ chức khắc phục hậu quả thiên tai, sơ tán, cứu hộ, cứu nạn...;

Phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn để giáo dục toàn dân về ý thức quốc phòng, quân sự và các văn bản pháp luật liên quan tới quốc phòng, quân sự;

Triển khai thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, đảm bảo các chế độ chính sách cho các đối tượng theo quy định.

Tổ chức thực hiện nghiêm chế độ quản lý sử dụng, bảo quản vũ khí trang bị, sẵn sàng chiến đấu; quản lý công trình quốc phòng theo phân cấp; thực hiện chế độ kiểm tra, báo cáo, sơ kết, tổng kết công tác quốc phòng, quân sự của xã và thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch UBND xã phân công.

Chỉ đạo trực tiếp các thôn: Bó Cánh, Nà Lốc.

Trên đây là thông báo phân công nhiệm vụ của Chủ tịch và các Ủy viên UBND xã Tú Xuyên, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Trong quá trình thực hiện nếu có những nội dung chưa phù hợp thì tổ chức họp bàn, thống nhất và điều chỉnh, bổ sung kịp thời./.

Nơi nhận:

- TT ĐU, HĐND xã;
- Các ủy viên UBND xã;
- MTTQ xã;
- Các tổ chức chính trị - xã hội;
- Các đ/c trưởng thôn;
- Lưu: VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Long Văn Thor